

กระทู้ถามที่ ๙๔๗ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ปัญหาระบบน้ำบาดาล โรงเรียนบ้านแม่กะโน ชำรุดเสียหาย

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

ด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านแม่กะโน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจนเกิดความชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ จึงขาดโอกาสในการทำประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งหากโครงการดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาจะทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปกติ เพื่อช่วยให้นักเรียนและชุมชนมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ ได้หรือไม่ หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมจะพิจารณาดำเนินการรื้อถอนได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีมาตรการและแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่โรงเรียนบ้านแม่กะโน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สมบัติ ยะสินธุ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำตอบกระทู้ถามที่ ๙๔๗ ร.

ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ปัญหาระบบน้ำบาดาล โรงเรียนบ้านแม่กะโน ชำรุดเสียหาย

ข้าพเจ้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ
ได้หรือไม่ หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมจะพิจารณาดำเนินการรื้อถอนได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของระบบประปาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แล้วพบว่า สภาพท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร มีสภาพชำรุด เกิดสนิมเหล็กกัดกร่อนผู้
จนทำให้ไม่เหมาะสมที่จะใช้งานและท่อถังเหล็ก ไม่อยู่ในสภาพที่จะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมได้
ประกอบกับโรงเรียนบ้านแม่กะโนไม่มีความประสงค์จะใช้งานระบบประปาดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควร
ให้รื้อถอนท่อถังเหล็กออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง)
อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และวางแผนการรื้อถอนต่อไป

คำถามข้อที่ ๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีมาตรการและแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่โรงเรียนบ้านแม่กะโน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) ได้ประสานงาน
กับโรงเรียนบ้านแม่กะโน เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้รับแจ้งว่า ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่เหาะ นำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้โรงเรียนบ้านแม่กะโนเป็นประจำ เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่กะโน
ไม่มีศักยภาพในการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปาได้ โดยมีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะยังคงนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้โรงเรียนบ้านแม่กะโนเช่นเดิม
และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) จะดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะใช้ในการให้ความช่วยเหลือ

โรงเรียนบ้านแม่กะโนต่อไป ทั้งนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) ได้เสนอพื้นที่ดังกล่าว
บรรจุเข้าแผนงานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค
กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เรียบร้อยแล้ว